



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิฤติ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ได้ประกาศรับสมัคร
คัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิฤติ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ได้ดำเนินการคัดเลือก
ครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิฤติ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว
รายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิฤติ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกให้มีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
เว้นแต่มีการประกาศคัดเลือกในคุณสมบัติ กลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันนี้ครั้งใหม่ เป็นอันยกเลิก บัญชีผู้ได้รับการ
คัดเลือกครั้งนี้ ใช้จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๑

๒. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๒.๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือ
ไม่มีงบประมาณในการจัดจ้าง

๒.๒ ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจ้างในตำแหน่งที่คัดเลือกได้

๒.๓ ไม่มีรายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด

๒.๔ ไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต ๑ พร้อมเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย ทะเบียนบ้าน ประจำตัวประชาชน วุฒิบัตร บัตรประจำตัวประกันสังคม
(ถ้ามี) และหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวนรายการละ ๑ ชุด

ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้ มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ใน
ใบสมัคร ต้องแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ทราบ ภายใน ๗ วัน หลังมีการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิประโยชน์ของผู้ผ่านการคัดเลือกได้

อนึ่ง หากปรากฏภายหลังพบว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติที่จะทำสัญญาจ้าง ตามที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติจะไม่ได้รับการทำสัญญาจ้าง หรือหากได้รับการทำสัญญาจ้างไปแล้ว จะต้องยกเลิกสัญญาจ้าง
และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒


(นายชาติ แก้วนอก)

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิฤติ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	เลขประจำตัว สอบ	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๙	นางสาววิสุภา กิจพ่าย	ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวที่ อาคาร ๒ ชั้น ๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป. สมุทรปราการ เขต ๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒	๑๐	นางสาวพัทตร์พิมล มัดหา	
๓	๐๕	นางสาวช่อชะบา แป้นทอง	
๔	๑๒	นางสาวประภารัตน์ ขอเชื้อกลาง	
๕	๐๔	นางสาวเกษรา แสงบุตร	
๖	๐๖	นางสาวกรรณก ใจใส	
๗	๐๗	นางสาวเกตุวรินทร์ นามวา	
๘	๐๘	นางสาวชื่นนภา เพิ่มพูล	
๙	๐๑	นางสาวอัจฉรา อินทร์ประเสริฐ	
๑๐	๑๑	นางสาวเจนจิรา แตนไรสง	

